

Số: 166/BC-HĐND

Bắc Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh (Trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVIII)

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này. Trên cơ sở hoạt động giám sát, khảo sát năm 2020, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo làm rõ thêm một số nội dung như sau:

I. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2020.

1. Về những kết quả đạt được

Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với “Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021” của UBND tỉnh trình tại kỳ họp với các nội dung đánh giá về lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Năm 2020, trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dưới sự chỉ đạo kịp thời, ứng phó phù hợp, chủ động sáng tạo vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch vừa nắm tình hình tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội; cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được tập trung bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, cụ thể là:

- *Về giáo dục và đào tạo:* Quy mô trường lớp ổn định, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư nâng cấp đáp ứng hoạt động dạy học trong các nhà trường. Các hoạt động giáo dục đảm bảo vừa phòng, chống dịch vừa hoàn thành chương trình, khung thời gian năm học. Chất lượng giáo dục được giữ vững ở tốp dẫn đầu cả nước. Việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới được triển khai hiệu quả. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được tuyển dụng, bồi dưỡng, sắp xếp phù hợp với tình hình thực tế. Công tác quản lý tài chính trong các cơ sở giáo dục đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch.

- *Về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:* Công tác phòng chống dịch bệnh được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đã kiểm soát tốt dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác. Hệ thống y tế được củng cố, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt tiêu chí Quốc gia về y tế. Các cơ sở y tế duy trì ổn định, chất

lượng khám chữa bệnh được nâng lên, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Chất lượng đội ngũ cán bộ y tế có những chuyển biến tích cực.

- *Về văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông:* Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT được tổ chức phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch. Phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe của nhân dân ngày càng phát triển. Việc bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc được tăng cường. Công tác thông tin, tuyên truyền được kiểm soát chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời, tạo được sự tin tưởng của nhân dân.

- *Về đời sống, lao động, việc làm, thực hiện chính sách xã hội:* UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, thực hiện hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, hỗ trợ kịp thời người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khắc phục những khó khăn về lao động trong thời kỳ phòng, chống dịch; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về lao động, việc làm. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH đạt kết quả khá. Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

2. Những tồn tại, hạn chế

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đồng tình với những đánh giá về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021 của UBND tỉnh. Qua hoạt động giám sát, khảo sát, ý kiến phản ánh của cử tri, Ban Văn hóa - Xã hội nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2021 cần được quan tâm như sau:

- *Về giáo dục và đào tạo:* Việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo tại một số địa phương còn hạn chế, đặc biệt ở cấp xã. Công tác quy hoạch các cơ sở giáo dục ở một số địa phương chưa hợp lý. Việc sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại các cơ sở giáo dục ở một số địa phương chưa thực sự phù hợp. Số lượng điểm trường bậc tiểu học, mầm non còn nhiều. Công tác xã hội hóa giáo dục vẫn còn những hạn chế.

- *Về công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:* Công tác QLNN đối với hoạt động hành nghề y dược tư nhân tại cấp huyện và cấp xã chưa chặt chẽ. Việc thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Hoạt động của y tế thôn bản chưa có nhiều chuyển biến; nhân lực tại các cơ sở y tế công lập vẫn thiếu. Tình trạng vượt toán chi khám chữa bệnh BHYT chưa được khắc phục. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (nam/nữ) và số sinh con lần thứ 3 trở lên diễn ra còn cao.

- *Về văn hóa, thể thao, thông tin, du lịch:* Công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động văn hóa chưa thường xuyên. Xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, đặc biệt về du lịch còn hạn chế; hạ tầng du lịch, khách sạn, nhà hàng chưa đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Công tác quản lý nhà nước đối với các điểm kinh doanh có điều kiện, dịch vụ văn hóa thể thao, du lịch còn nhiều bất

cập. Việc vi phạm hoạt động quảng cáo ngoài trời vẫn diễn ra ở một số địa phương.

- *Lĩnh vực lao động, đào tạo nghề*: Thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Công tác quản lý nhà nước về lao động nước ngoài chưa chặt chẽ, giải quyết việc làm cho lao động trên 45 tuổi gặp nhiều khó khăn. Hạ tầng xã hội quanh các khu công nghiệp, nhà ở xã hội cho công nhân chưa theo kịp tốc độ phát triển; các vấn đề an ninh trật tự, môi trường quanh các khu công nghiệp ngày càng phức tạp. Các cơ sở dạy nghề gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh. Tình hình tai nạn, thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em vẫn còn diễn ra ở một số địa phương; tệ nạn cờ bạc trên môi trường mạng ngày càng tinh vi, khó kiểm soát; tệ nạn ma túy có chiều hướng gia tăng phức tạp. Tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện ở khu vực nông thôn còn thấp so với tiềm năng của tỉnh; việc xử lý doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, nợ BHXH còn hạn chệ, chưa đủ sức răn đe.

II. Về thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội đã tiến hành thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2015 - 2020 (*đã có báo cáo riêng*). Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết và thống nhất trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh.

III. Một số kiến nghị

Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2021 của UBND tỉnh đã nêu trong Báo cáo, đồng thời kiến nghị với UBND tỉnh một số nội dung như sau:

1. *Về giáo dục và đào tạo*: Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở cấp huyện, xã. Có biện pháp khắc phục ngay những hạn chế, bất cập trong sáp nhập các trường học trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo cân đối cơ cấu giáo viên hàng năm đáp ứng lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông. Tăng cường đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đồng bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới; chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện kiên cố hóa trường lớp học, xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia và trường THCS trọng điểm chất lượng cao.

2. *Về công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân*: Tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập và bùng phát trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả hoạt động tự chủ, công tác xã hội hóa y tế tại các cơ sở y tế công lập; quan tâm tính hiệu quả của hệ thống y tế dự phòng trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập; kiểm soát tốt hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; quan tâm nguồn nhân lực cho hệ y tế thôn bản và các cơ sở y tế công lập; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; khắc phục tình trạng vượt toán chi khám chữa bệnh BHYT.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về chính sách dân số và phát triển.

3. *Về văn hóa, thể thao, thông tin, du lịch:* Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, đặc biệt quan tâm đến công nhân lao động trong các doanh nghiệp ở các khu, cụm công nghiệp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, hoạt động dịch vụ quảng cáo. Quan tâm đến công tác trùng tu, tôn tạo, quản lý các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh. Có giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch trong điều kiện mới. Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đồng bộ dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, thúc đẩy tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; ngăn chặn kịp thời thông tin xấu, độc, tình trạng lộ, mất bí mật nhà nước, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin.

4. *Về lao động, việc làm:* Tập trung chỉ đạo giải quyết việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, kịp thời dự báo, điều tiết, bình ổn thị trường lao động; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đổi mới công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng lao động phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng xã hội phục vụ các khu, cụm công nghiệp; tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài, quản lý tạm trú, tạm vắng đối với công nhân trong các khu, cụm công nghiệp; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tai nạn, tệ nạn xã hội; truyền truyền, vận động nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện; có biện pháp xử lý doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, nợ BHXH để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

5. *Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo xử lý, giải quyết ngay một số vấn đề cử tri phản ánh sau:*

- Tình trạng thuốc lá điện tử xâm nhập học đường xảy ở một số địa phương.

- Việc người dân tự ý nhận phần đất chôn cất ở nghĩa trang của thôn và đã xuất hiện tình trạng tranh chấp gây mất đoàn kết trong nhân dân.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, trân trọng trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Khóa XVIII xem xét./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, TH.

Bản điện tử:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thành viên Ban Văn hóa – Xã hội;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng.

**TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Hà Văn Bé